

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên tác giả: **Nguyễn Quang Hưng** Khóa: 11 Mã NCS: 62.190
Đề tài: **Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế**
Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9.31.01.10
Người hướng dẫn khoa học: **HD1: TS. Trần Kim Hào, HD2: TS. Hoàng Xuân Hòa**
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh (NLCT), nội dung và phương thức nâng cao NLCT của doanh nghiệp dược phẩm (DNDP) trong điều kiện hội nhập quốc tế (HNQT). Làm rõ khái niệm và đặc điểm của DNDP, khái niệm NLCT, biểu hiện NLCT và phương thức nâng cao NLCT của DNDP.
2. Hệ thống, góp phần phát triển các vấn đề lý luận về sự ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài đối với nâng cao NLCT của DNDP Việt Nam trong điều kiện HNQT. Luận án khẳng định nội lực của các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất tác động tới NLCT của các DNDP, đồng thời kết luận NLCT của các DNDP phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước có thể hỗ trợ thông qua việc tạo dựng hành lang pháp lý, điều tiết và định hướng sự phát triển, tạo tiền đề cho sự phát triển và khuyến khích sự phát triển.
3. Phân tích rõ thực trạng NLCT của DNDP Việt Nam. Luận án chỉ ra rằng các DNDP Việt Nam đã từng bước nâng cao NLCT của mình, duy trì và mở rộng được thị trường trong nước. Bên cạnh đó còn rất yếu tại thị trường nước ngoài, kém liên kết với nhau.
4. Phân tích rõ thực trạng các yếu tố bên trong doanh nghiệp, bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến NLCT của DNDP Việt Nam. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp như trình độ quản lý, trình độ nhân lực, trình độ trang thiết bị ngày càng được nâng cao, làm cho NLCT của các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Sự hỗ trợ của Nhà nước cũng nhìn chung là có hiệu quả, tuy nhiên áp lực cạnh tranh từ các DNDP nước ngoài ngày càng tăng đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp hơn nữa.
5. Đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao NLCT cho DNDP Việt Nam thích ứng với điều kiện HNQT đến năm 2030. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp mà tự thân các DNDP Việt Nam phải thực hiện như tập trung vào những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao trình độ quản trị, tăng cường liên kết... Đồng thời kiến nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2022

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

TS. Trần Kim Hào

TS. Hoàng Xuân Hòa

Nguyễn Quang Hưng